
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2562  ครั้งท่ี  1  
วันที่  1  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิละ   ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 พิละ   ผ่องใสศรี  
2 นายโนระชัย   พวงใบดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย    พวงใบดี  
3 นายค ารุ่ง    บุตรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
4 นายส่วน   เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน   เขียนจันทา  
5 นายพัฒนา   แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา   แก้วฝ่าย  
6 นางวิจิตรา   ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา   ท้าวมะลิ  
7 นายอนันท์   ไชยตะวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงศ์  
8 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย   สมิตร  
9 นายสมยงค์   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์   บุตรสุวรรณ์  

10 นายลอน     อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน   อุดทุม  
11 น.ส.สมพร   ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร  ทองเดช  
12 นายถาวร    บุตรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร    บุตรสุวรรณ  
13 นายอุทัย     ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย     ศรีสมัย  
14 นายอัษฎาวุฒิ    ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  
15 นายทองสอน     อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน     อุ่นแก้ว  
16 นายค าสงกา    ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11  ค าสงกา   ศรีสมัย  
17 นายเถวียน    ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน   ไชยโสดา  
18 นางค าพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์   มุงธิสาร  
19 นายศิวกร    กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร  กุลภา  
20 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร  เข็มอุทา  
21 นายค าไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 13 ค าไป่   เข็มอุทา  
22 นายถวิล    ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล  ช่วยรักษา  
23 นายสมถวิล   อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล   อินธิราช  
24 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพนม   บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม   บุญชาญ  
2 นายปฏิพล    ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฏิพล    ประชุมสุข  
3 นายชานนท์   บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์   บงบุตร  
4 นายจิรวัฒน์   แก้วสนิท เลขานุการนายก จิรวัฒน์   แก้วสนิท  
5 นางสาวเพ็ญแข   ราชชมภู รองปลัด  อบต.โพนงาม เพ็ญแข   ราชชมภู  
6 นายบุญส่ง     แก่นท้าว หน.สป.อบต.โพนงาม บุญส่ง   แก่นท้าว  
7 นายวินิจ   ก้อนแพง ผอ.กองช่าง วินิจ   ก้อนแพง  
8 นายประวิทย์   จันทสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์   จันทสิทธิ์  
9 นางสาวอาทิตยา   กิมเตียว ผอ.กองคลัง อาทิตยา   กิมเตียว  

10 จ.อ.พันธ์   สุพรรณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พันธ์   สุพรรณ  
 
เริ่มประชุม  เวลา    09.30  น. 

ก่อนเปิดประชุม  นายถวิล   ช่วยรักษา  ต าแหน่ง  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
พร้อมอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2562  ตามที่  สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  ก าหนดเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญประจ าปีสมัยที่  3  ประจ าปี  
2562  ระหว่างวันที่  1  -  15  สิงหาคม  2562  นั้น  บัดนี้  ถึงห้วง
ระยะเวลาตามก าหนดแล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53  
วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ .2537  ประกอบข้อ  20 (1 ) ,  ข้อ  22  แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2  )  พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ประจ าปี  2562  ระหว่างวันที่  1  - 1 5  สิงหาคม  2562  ณ  ห้อง
ประชมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 

 บริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยวิสามัญ    
 สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  วันที่  14    
 มิถุนายน  พ.ศ.2562 
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     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   เสนอเพ่ือทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   เสนอเพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  1      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายถวิล    ช่วยรักษา                 ก็ได้มรีาษฏรบ้านท่าแร ่หมู่ที ่4 ได้เสียชีวิตลง ก็ให้ท่านทองสอน ไดร้วบ 
ประธานสภา อบต. รวมเงินตามท่ีเราได้ตกลงกันไว้ในการช่วยเหลือเบื้องต้น  อย่างน้อยท่าน

ละ  50 บาท โดยมอบให้ทางท่านพัฒนา  หรือท่านวิจิตราก็ได้นะครับ  
ผ่านนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

การรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ   สมัยที่  1  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม    รับรอง      22    เสียง 
     ไม่รับรอง     -   เสียง 
     งดออกเสียง    1   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

นายถวิล    ช่วยรักษา   แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ประธานสภา อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น  2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญท่านปลัด  

ครับ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วยเชิญครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ    สมบูรณ์พร้อม  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภา อบต. ทุกท่านครับ  ก่อนอ่ืนที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณ  ก็อยู่ในห้วงของเดือนสิงหาคม  ก็ได้มีการจัดการประชุม
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณเหมือนกันทั่วประเทศ  ไม่ว่าจะเป็น
กรุงเทพ  เมืองพัทยา  หรือว่าเทศบาล  ก็ได้จัดการประชุมเหมือนๆ  กับ
เรา  ที่จะจัดการประชุมสภาอย่างของ  อบต.  ก็มีห้วงประชุมสภาอยู่  
15  วัน  เป็นของ  เทศบาล  ก็จะมีห้วงเวลาในการด าเนินงาน  30  
วัน  คือ ห้วงระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ ของเดือนสิงหาคม  ซ่ึงเป็น
สมัยที่ระบุไว้ในระเบียบ ก่อนที่จะมีการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  2563  คือวันที่  1  สิงหาคม  2562  เป็นการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2562  ครั้งที่  1  ก่อนที่จะ
ได้ด าเนินการตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  2563  ก็จะได้
ชี้แจงระเบียบและหนังสือสั่งการว่าด้วยการจัดท างบประมาณ  ไม่ว่าจะ
เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
พ.ศ.2543    แล้วก็แจ้งหนังสือด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว3886 
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   ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.2562  เรื่องการซักซ้อมแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่ เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
งบประมาณคือ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีอ านาจหน้าที่ตาม
หมวด  1  อ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่งบประมาณตามข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  
ดังต่อไปนี้   

1)  เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ  เสนอประมาณการรายรับและ
รายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทย             
 2)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ   

3)  สั่ งการ ควบคุมการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ท าเอกสาร
งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อ 23  
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท า
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  อีกครั้งหนึ่ง  
เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  
สิงหาคม อันนี้คือรูปแบบการจัดท างบประมาณผมก็คงแจ้งระเบียบไว้
เพียงเท่านี้ครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา    ตามท่ีท่านปลัด  ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบการจัดท างบประมาณ  หาก   
ประธานสภา อบต. สงสัยให้สอบถามนะครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างที่

ท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ส าหรับร่างข้อบัญญัติก็ให้ศึกษาดู และตรวจสอบนะครับ  คงมีหลาย
ท่านได้ศึกษามาแล้ว  ผ่านนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ส าหรับข้อ  4.1  เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนัก 
ประธานสภา อบต. งานจ้าง  ตามท่ีท่านสมาชิกได้ส่งแบบกระทู้ถามฝากไปถึงท่านนายกด้วย

นะครับ  เชิญท่านอัษฏาวุฒิ ครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม 
ส.อบต. หมู่ 10 ทุกท่านครับ  กระผมได้ส่งกระทู้ถามมาทางเจ้าหน้าที่ของต าบลโพนงาม  

เกี่ ยวกับเวลาท างานและเวลาเลิกงาน  ฝากท่านนายก ก าชับ
ผู้ใต้บังคับบญัชา อยากให้เข้มงวดในเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ด้วยนะครับ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา   ส าหรับเรื่องการมาท างาน  อยากถามเพ่ิมเติมว่าเวลาท างานกี่โมง 
ประธานสภา อบต.   เลิกงานเวลากี่โมง  คือทางเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  เข้างานสายนะครับ

ตามท่ีท่านอัษฎาวุฒิ  ส่งกระทู้ถามมา  หลายท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานจ้างเข้างานสายตลอด  บางท่านสิบโมงมี  ก็เลยอยากฝาก
นายกและท่านปลัดนครับ  ไปประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการแก้ไข
ด้วย  และส าหรับ  อบต.ที่ใกล้เคียงท าไมถึงท าได้  ก็ฝากทางท่านปลัด
ทางท่านนายกให้น าไปแก้ไขด้วย  และมีอีกเรื่องท่านเถวียน  ได้ส่งกระทู้
ถามทางเจ้าหน้าที่ป้องกัน  เกี่ยวกับเรื่องวาตภัยของบ้านพลังใหม่  หมู่ที่  
11  บ้านของนางนวลตา  บุญชาญ  และบ้านเกษมสมบูรณ์  หมู่ที่  9  
เชิญครับท่านเถวียน  

 

นางเถวียน  ไชยโสดา        เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 
 ส.อบต.  หมู่ 11 ทุกท่านค่ะ  ดิฉันอยากจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ป้องกัน  เรื่องวาตภัย  ดิฉันได้ส่งเรื่องมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือเลย  และอยากจะรู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่  เมื่อไหร่
จะได้รับการช่วยเหลือ  และอยากจะเสริมอีกเรื่องคือ การมาปฏิบัติงาน
การดื่มสุราในเวลาราชการ  อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีการทะเลาะกัน  ฝาก
ท่านนายกให้ไปแก้ไขด้วยนะค่ะ   ที่นี่เป็นส านักงานราชการ  ที่นี่เป็นที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพ  ไม่อยากให้มีเรื่องเสื่อมเสียเลยค่ะ  ก็ฝากไว้แค่
เพียงเท่านี้ค่ะ 

 

นายพนม   บุญชาญ   เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ผมก็ขออนุญาต 
นายก อบต. น าเรียนอันดับแรกตามที่ท่านอัษฎาวุฒิ  ได้เสนอกระทู้มาส าหรับเรื่อง

เวลาการมาปฏิบัติราชการก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย  แล้วก็มีการ
มอบนโยบายเกี่ยวกับวันและเวลาในการท างาน  ทั้งนี้ท่ านปลัดก็
มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานและเวลาราชการไว้อยู่แล้ว  ทั้งนี้ก็
จะมีการน าเข้าประชุมประจ าเดือน  เพ่ือมอบหมายนโยบายอีกครั้งครับ  
และส าหรับเรื่องวาตภัยนั้น ก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  ให้
เร่งด าเนินการโดยด่วน  ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ก็ให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนได้เข้าไปพิจารณากันเองเกี่ยวกับเรื่องเวลา 
ประธานสภา  อบต. การมาปฏิบัติงาน ส าหรับท่านที่มาเช้าก็มาตลอดก็เป็นตัวอย่างที่ดีมาก  

ส าหรับท่านที่มาสายก็ให้ปฏิบัติตัวใหม่  สักวันหนึ่งถ้างานไม่ทัน ความ
เดือดร้อนอาจจะตกถึงท่านเพราะว่าทางท่านนายอ าเภอ ก็ได้แนะน า
เกี่ยวกับเวลาการมาปฏิบัติงาน  ถ้าพนักงานหรือลูกจ้างมาปฏิบัติงาน
สายอยู่ตลอดหรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม  ก็ให้ท่านรายงานไปยังอ าเภอ  
ก็ให้ไปประชุมกันเพ่ือปรึกษาหารือกันดู  อันนี้ก็เห็นมานานแล้ว  ว่าจะ
ไม่รับเรื่องมาแล้วบางครั้งก็จะละเลยมากเกินไป   
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ต่อไปข้อ  4.2  รายงานผลการปฏิบัติงานของสภาองค์การบิหารส่วน
ต าบลโพนงาม   

4.2.1  ให้คณะผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน  และการใช้
จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามทราบ  อย่างน้อยปีละ  
2  ครั้ง  โดยให้รายงานให้คราวประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  อ้างตาม  
พ.ร.บ. สภาต าบล และ อบต. ก็ขอมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเชิญครับ 

 

น.ส.อาทิตยา  กิมเตียว   เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
   ผอ.กองคลัง ประชุมทุกท่าน  กองคลังขอรายงานตามข้อ  4.2   เรื่องรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ตามเอกสารที่ส่ง
ให้จะเป็นการรายงานทั้งรายรับและรายจ่ายของงบทดลองประจ าเดือน   
มิถุนายน  2562 รายรับของ อบต.โพนงาม  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  
2562  จะอยู่ที่  40,661,286.54 บาท ก็จะประกอบไปด้วยรายได้
ที่เก็บเอง  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,934,605.94 บาท ยอดเงินที่รัฐ
จัดสรรให้เป็นเงินทั้งสิ้น  17,187,870.54 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจะ
อยู่ ที่  21 , 53 8 , 80 1 .0 6   บ า ท  ร า ย จ่ า ยปั จ จุ บั น จ ะอยู่ ที่  
30,441,059.58  บาท ซึ่งรายรับจะสูงกว่ารายจ่าย  เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  10,220,226.96 บาท  รายงานเงินสะสมที่จะน าไปใช้ได้จะ
อยู่ที่   40,732,028.54  บาท ซึ่ ง เงินสดเงินฝากธนาคารจะ
ประกอบด้วยทุนส ารองเงินสะสม  จะอยู่ที่  16,215,223.07  บาท
ซึ่งร่วมกับรายรับสูงกว่ารายจ่ายจะอยู่ที่  10,220,226.96 บาท และ
แบ่งเป็นเงินรับฝากจะอยู่ที่  2,843,382.28 บาท และเป็นรายจ่าย
ค้างจ่ ายจะอยู่ที่   1,618,500.00 บาท และมีลูกหนี้ เ งินยืม
งบประมาณ  อยู่ที่  123,600.00  บาท  และขอน าเรียนตัวค่าใช้จ่าย
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้จะอยู่ที่หลังหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบข้อ  
89  (3)  เงินสะสมที่น าไปใช้ได้คือ  40,732,028.54 บาท ซึ่งหัก
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ 3 เดือน ๆ ละ 1,062,035.00  
บาท  รวมเป็น  3,186,105.00  บาท  ค่าใชจ่ายในการบริหารงาน
และใช้จ่ายส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  ร้อยละสิบของยอดเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีนั้น จะอยู่ที่  4,700,000.00 บาท  รวมยอด
หักทั้งสิ้น  7,886,105.00  บาท  ยอดเงินสะสมคงเหลือหลังหัก
ค่าใช้จ่าย  เป็นเงิน  32,845,923.54  บาท ขอน าเรียนกับที่ประชุม
แค่เพียงเท่านี้ค่ะ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   มีท่านใดไม่เข้าใจไหมครับ  สอบถามไดน้ะครับ  ก่อนที่จะให้ผ่าน และ 
ประธานสภา  อบต. ก่อนทีจ่ะเข้าข้อบัญญัติปี  2563  ข้อบัญญัติของปี  2562  ได้ด าเนิน

โครงการตามโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดมีกี่โครงการ  ที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จมีกี่โครงการ  และที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีก่ีโครงการ  เชิญครับ 
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น.ส.อาทิตยา   กิมเตียว    เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหารท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วม 
ผอ.กองคลัง ประชุมทุกท่าน  ส าหรับโครงการตามโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น  ตามที่เราได้

ด าเนินการทั้งหมดมีจ านวน  35  โครงการ   ได้ด าเนินการไปแล้ว
จ านวน  34  โครงการ  เหลืออยู่  1  โครงการที่ยังไม่ได้ท าการเบิกคือ  
ถนน  คสล.  หมู่ที่  6  ซึ่งตัวนี้ได้รวมการเบิกจ่ายค้างจ่ายด้วย  ขอน า
เรียนแค่เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ   

 

นายถวิล   ช่วยรักษา    ทั้งหมดมี  35  โครงการ  เบิกจ่ายไปแล้ว  34  โครงการ  เหลืออีก  1  
 ประธานสภา อบต.    โครงการ  ส าหรับเครื่องสูบน้ าได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ   
 

นายปรมตัถ ์  ธนะค าด ี   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทุกท่านครับ  ส าหรับเครื่องสูบน้ าอยู่ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ส าหรับทางร้านก็ได้แจ้งว่าให้รอฐานของเครื่องสูบน้ าก่อน  ถ้าฐานมาก็
จะประกอบให้ครับ 

  

นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี   เรียนท่านประธานครับ ผมอยากสอบถามถึงเรื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จัดซื้อ 
     ส.อบต.  หมู่ที่  10     หรือยังครับ 
 

นายปรมตัถ ์ ธนะค าด ี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่านครับ ตอนนี้อยู่ในระหว่างด าเนิน 
 เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ การเสนอต่อท่านนายก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเล็กน้อย

เพราะว่างานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่จ าเป็นต้องใช้เลื่อย
โซ่ยนต์เกินที่กฎหมายก าหนด  ก็ต้องขออภัยที่ตั้งไว้เกินความจ าเป็นมาก
เกินไปครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ก็ให้รีบเร่งด าเนินการนะครับ  ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว 
ประธานสภา อบต. ส าหรับเรื่องท่านเถวียน  ที่ได้สอบถามถึงเรื่องวาตภัย  ด าเนินการถึง

ไหนแล้วครับ   
 

นายปรมัตถ ์  ธนะค าด ี   เรียนท่านประธานสภา  ครับก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับ     
เจ้าพนักงานป้องกันฯ คือตอนแรกก็ได้ด าเนินการช่วยเหลือไปแล้วจ านวน  11  หลังคาเรือน  

และเหลือที่ตกข้างอยู่อีก  3  ครัวเรือน  ก็จะเร่งด าเนินการเบิกให้อย่าง
เร่งด่วนครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ก็ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนครับ   เพราะชาวบ้านรอความช่วยเหลืออยู่   
ประธานสภา อบต. ฝากเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ด้วย มีอยู่ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1) การช่วยเหลือ

ผู้ประสบวาตภัย  2)  เรื่องเครื่องสูบน้ า   3)  เรื่องเลื่อยโซ่ยนต์  ก็ให้รีบ
ด าเนินการแล้วยื่นเรื่องเข้ามาถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงนะครับ   

 

น.ส.สมพร   ทองเดช      เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ อยากฝากทาง 
ส.อบต.  หมู่ที่  8 ปภ. เรื่องการท างานวันนั้นได้มีการพัฒนาในโครงการเราท าความดีด้วย

หัวใจ  ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาที่ หมู่ที่ 8  เกี่ยวกับรถกระเช้าซึ่งชาวบ้านได้
ขึ้นบนกระเช้ารถและตัดต้นไม้ในทีสู่งๆ เขาก็กลัว ก็อยากฝากทาง ปภ.   
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ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจ ารถขึ้นไปตัดไม้แทนชาวบ้านด้วย  ชาวบ้านเขา
กลัวอยากให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเอง  แล้วเลื่อยโซ่ยนต์ก็ต้องยืมอีก อยากให้รีบ
ด าเนินการจัดซื้อโดยด่วน ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ก็ขอฝากทาง ปภ. เวลาว่างก็ให้ฝึกซ้อมเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ 
ประธานสภา อบต. เจ้าหน้าที่ประจ ารถกระเช้า และสุดท้ายขอนัดการประชุมครั้งถัดไปใน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นะครับ 
 

ปิดประชุมเวลา     11.00  น. 
 
 
จ.ส.ต.       ผู้บันทึกรายงานการประชุม        ลงชื่อ            ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                             (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   
ครั้งที่  1  ลงวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
             (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายค าสงกา    ศรีสมัย) 

สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11    สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

             สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12       สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 
      ลงชื่อ 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
           สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 
 

 
 


